

PRESS CLIPPING

<h1>หน้า</h1> <p>Naew Na Circulation: 900,000 Ad Rate: 900</p>	Section: First Section/กทพ.-ภูมิภาค วันที่: อังคาร 12 ธันวาคม 2560 ปีที่: 38 ฉบับที่: 13382 Col.Inch: 29.15 Ad Value: 26,235 คอลัมน์: ชูชีพ..กทพ.		หน้า: 9(บนซ้าย) PRValue (x3): 78,705 คลิป: ชาว-ต้า	
--	--	--	--	--



■ 14 ธันวาคม 2560 นี้ ก็จะครบรอบ 45 ปี ของการสถาปนา กรุงเทพมหานคร จะเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวอยู่เคียงข้างคนกรุงมาเกือบครึ่งศตวรรษ กระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะด้านกายภาพ กรุงเทพมหานครปัจจุบันเป็นเมืองที่เจริญเติบโตมากมาย ทั้งตึกรามบ้านช่อง อาคาร คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบันเทิงยามค่ำคิน สวนสาธารณะ รถไฟฟ้า สิ่งสาธารณูปโภคทั้งหลาย รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนเมืองที่เร่งรีบ แข่งขัน มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาสร้างความท้าทาย เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบวินาทีต่อวินาที เพราะทุกวันนี้เราสามารถเชื่อมโลกเข้าด้วยกันได้แล้ว ■ การดูแลคนเมืองหลวงจึงต้องปรับตัวให้ทันกับยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างยิ่งยวด โดยต้องให้สอดคล้องกับระบบราชการที่ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจน แต่ก็ต้องปรับแต่งให้มีความคล่องตัวรวดเร็ว ■ สิ่งหนึ่งที่ยังคงล้าหลังไม่พัฒนาเสียทีก็คือ เรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยไม่สามารถดำเนินการให้เป็น Smart Card ได้อย่างแท้จริง ทุกวันนี้ชาวบ้านไปติดต่อราชการก็ยังคงถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน แล้วเดินซื้อค่ากับ เปลืองทั้งค่าใช้จ่ายและทรัพยากรโลก (กระดาษ) คิดต่อธูระอะไรแต่ละที ต้องใช้เอกสารเป็นจำนวนมาก ที่ขาดไม่ได้คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เห็นแล้วก็ก่อนอกใจยิ่งนัก ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาแบบก้าวกระโดด ยกเว้นบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทยอย่างเราท่านนี้แหละที่ยัง “ล้าหลัง” ■ ที่จริงมีคณะกรรมการรัฐมนตรีออกมาเมื่อหลายปีแล้ว ที่มีนโยบายให้หน่วยงานไม่ต้องร้องขอสำเนาจากประชาชน แต่ในความเป็นจริงหน่วยงานไม่ได้ปฏิบัติตาม เพราะไม่มีเครื่องอ่านบัตรนั่นเอง ต้องมาดูกันต่อไปว่า ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 5 ปี

ที่มีมาตรการในการลดการใช้สำเนาต่างๆ จากภาครัฐ โดยเริ่มจากปี 2560 นี้ (จะหมดปีในอีกไม่กี่วันก็ยังไม่เห็นวี่แวว) ที่กระทรวงมหาดไทยจะมีการจัดหาเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดจำนวนกว่าสองแสนเครื่อง แจกจ่ายให้หน่วยงานภาครัฐกว่า 80 หน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวถูกสั่งให้งดขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จะสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ หรือแค่ขายฝันอีกเช่นเคย ■ เอาใจคนรักสัตว์ อิมแพค ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย และเพอร์เฟกคอมพานี恩 กรุ๊ป กำหนดจัดงานสมาร์ทอาร์ท พรีเซ็นด์ เพ็ทวาไรตี้ ลอองก้าวูปีที่ 7 ภายใต้ชื่อ “Dot...Fest สีสันลายจุด” ชมโชว์สัตว์เลี้ยงแสนรู้ สัตว์แปลก เวทีการแข่งขันสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ อีกทั้งซื้อสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงลดสูงสุด 50-70% ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ■ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสต้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุษัณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าเรียนใน หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับการศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน เป็นระยะเวลา 2 ปี และจะได้รับปริญญาบัตรจากทั้งมหาวิทยาลัยอุษัณ และมหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มเปิดรับสมัคร มกราคม-พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่ <http://scgi.gistda.or.th> หรือโทร.02-5614504-5 ต่อ 231 ■

มันแกว

Translation: 7th Edition of SmartHeart presents Pet Variety 2017 with theme “Dot Fest” will take place on 14 – 17 December 2017 at Hall 3 – 4, IMPACT exhibition and convention center, Bangkok, Thailand

